

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2021**

1. Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Thanh Bình

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận sự nỗ lực của huyện Thanh Bình trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, trong đó đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phối hợp cùng với chính quyền vượt qua khó khăn; đồng thời mong muốn lãnh đạo địa phương tiếp tục lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân về tư duy tích cực, ý chí vươn lên vượt mọi khó khăn.

Trong giai đoạn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện cần thích ứng nhanh, linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; cấp ủy, chính quyền thống nhất quan điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, phát huy vai trò trách nhiệm. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Đồng Tháp: Hơn 800.200 người được hỗ trợ khó khăn do Covid-19

Thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP và chính sách xã hội khác, tính đến thời điểm hiện tại Đồng Tháp hỗ trợ cho hơn 800.200 người, với tổng số tiền 493 tỷ đồng và 7.514 tấn gạo.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách còn không ít khó khăn. Do tình hình dịch bệnh kéo dài nên đối tượng cần trợ giúp khá đông, trong khi đó nguồn lực còn hạn chế nên chưa bao phủ hết các nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, còn khá đông người lao động và người sử dụng lao động có giao kết hợp đồng lao động nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nên khi thực hiện chính sách thì không thuộc diện được thụ hưởng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Tập trung tuyên truyền các biện pháp thích ứng an toàn với dịch Covid-19

Trong giai đoạn thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19, cùng với các loại thuốc đặc trị được cung cấp phổ biến thì vắc xin phòng Covid-19 cũng đang được đẩy mạnh. Tính đến chiều hôm qua, tỉnh đã tiêm được trên 1,6 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó tiêm mũi 1 đạt 71,8% dân số từ đủ 18 tuổi trở lên, mũi 2 đạt 48,7%. Phần đầu đến cuối tháng 11, tiêm mũi 1 đạt 75%, mũi 2 đạt 50%.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Ngày 10/11: Ghi nhận 274 ca mắc Covid-19 (giảm 105 ca so với hôm qua)

Trong đó, về từ vùng dịch 20 ca, 74 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 02 ca trong cơ sở điều trị, 150 ca trong khu phong tỏa, 28 ca trong cộng đồng.

Tổng số ca mắc cộng dồn 11.849 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 2.148 ca. Số bệnh nhân xuất viện 82 ca trong ngày, cộng dồn 9.469 ca. Không có ca tử vong trong ngày, cộng dồn 226 ca. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong sản xuất, kinh doanh

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh các văn bản của Sở Công Thương về hướng dẫn tổ chức sản xuất, hoạt động thương mại cho phù hợp với tình hình mới. Trong đó, lưu ý quy trình xử lý các ca nhiễm, nghi nhiễm bên trong doanh nghiệp theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phân bổ và triển khai tiêm vắc xin cho người lao động của các doanh nghiệp để bảo đảm mục tiêu khôi phục sản xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 690/UBND-TCD-NC ngày 19/10/2021. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Tạm ngừng hoạt động 04 tuyến xe buýt đang khai thác trên địa bàn tỉnh

Đó là tuyến xe buýt thành phố Cao Lãnh – thành phố Hồng Ngự, thành phố Cao Lãnh – Trường Xuân, Lấp Vò – Phà Ô Môn Phong Hòa, thành phố Sa Đéc – thành phố Cần Thơ. Thời gian thực hiện kể từ ngày 10/11/2021 cho đến khi có Thông báo mới. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949